



Hỏi&Đáp về khuynh hướng hiện nay

Hỏi: chuyện gì sẽ xảy ra tại châu Phi?

Đáp: dù theo thống kê, số người nhiễm HIV/AIDS đã rất cao, số người mới bị lây vẫn được cho là lên đến đỉnh điểm vào những năm 1990. điều này có nghĩa là số lượng người nhiễm HIV/AIDS tại nhiều nước đứng yên và có giảm ở 1 số nước - Kenya và Zimbabwe. Tuy vậy, số lượng không đổi không có nghĩa là đại dịch này đang bị đẩy lùi, thực tế nó cho ta thấy số người mới bị nhiễm bằng với số người chết vì AIDS.

Hỏi: tình hình ra sao tại các nước khác?

Đáp: hiện nay, có nhiều nước, nơi mà tỷ lệ người nhiễm HIV đang tăng cao, đáng được quan tâm. Hai khu vực chính là Đông Âu và vùng tam giác vàng ở Đông Nam Á. HIV/AIDS được tìm thấy tại nhiều nước trên thế giới, tuy nhiên phần lớn các nước đều có tỷ lệ người bị nhiễm thấp hơn. Mặc dù vậy, điều này không có nghĩa là những nước này đã đẩy lùi được HIV/AIDS. Những nước như Senegal, Thái Lan và Brazil vẫn đang trong cuộc chiến khốc liệt nhằm chống bệnh dịch này lây lan và giảm thiểu số người mới bị nhiễm.

Hỏi: có cách chữa trị nào cho HIV/AIDS không?

Đáp: hiện tại, chưa có thuốc chữa HIV/AIDS. Các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra cách chữa. Những thí nghiệm về hiệu quả của các loại vắc-xin mới đang được tiến hành. Những nghiên cứu trước đây chưa đạt được thành công, và thậm chí nếu đạt hiệu quả cao thì cũng phải mất ít nhất vài năm để đưa vào sử dụng. Giáo dục, phòng chống và chăm sóc người bệnh vẫn là chủ yếu trong cuộc chiến chống lại đại dịch HIV/AIDS.

Hỏi: còn những cách ngăn ngừa nào khác?

Đáp: một loại gel khử trùng để đặt vào âm đạo ngăn ngừa sự lây nhiễm HIV đang được nghiên cứu phát triển, hy vọng sẽ được đưa vào sử dụng trong vài năm tới. Mục đích của loại gel này là nhằm làm tăng tính chủ động trong việc phòng bệnh của phái nữ, vì phương pháp phòng bệnh chủ yếu hiện nay là bao cao su phần lớn vẫn dựa trên sự chủ động của phái nam.

Hỏi: ai sẽ tài trợ cho việc nghiên cứu và đưa vào sử dụng này?

Đáp: Quỹ Viện Trợ Quốc tế trong việc phòng chống lao, sốt rét, HIV/AIDS là nguồn tài trợ, cũng như các tổ chức tư nhân, chẳng hạn như tổ chức Bill and Melinda Gates. Thống kê và cả sự gia tăng số lượng người nhiễm HIV/AIDS cho thấy là những nỗ lực hiện nay vẫn chưa đủ. Nghiên cứu, phòng ngừa, thuốc thang, sự chăm sóc người bệnh và mọi sự trợ giúp là vô cùng quan trọng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi để đại dịch AIDS được đẩy lùi và số người bị nhiễm giảm thiểu.